



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลควนเสาธง

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรากฏปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ ๑ เพื่อยกระดับขีดชอบประโยชน์ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ล้านบาท)			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หน่วยงาน	ปริมาณงาน	บูรณาการ	งบบุคิต	รวม			ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔		
๑.	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ	คน	๗๐	-	-	-	ร้อยละของข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่รับทราบเกี่ยวกับข้อควรประพฤติและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	การให้ข้าราชการมีความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม	-	-	-	-	-	ทต. ความเสถาง
๒.	อัญเชิญพระบรมราชาโฆาทในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน	ครั้ง	๑๒	-	-	-	จำนวนครั้ง	เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในประโยชน์ของสาธารณะ	-	-	-	-	-	ทต. ความเสถาง
๓.	การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ	ครั้ง	๑๒	-	-	-	จำนวนครั้ง	เพื่อยกระดับจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-	ทต. ความเสถาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปilusและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	บูรณาการ	งบบุคดิ			รวม	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓		ไตรมาส๔
๔.	รวมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตกับจังหวัดพัลลุง	ครั้ง	๑	-	-	-	จำนวนครั้ง	เพื่อธรมรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	ทต.ควนเสาสง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาเครือข่ายประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกลาง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	บูรณาการ	งบบุคิต			รวม	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	
๑.	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	จำนวนศูนย์	๑	-	-	-	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์เทศบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	ทต. ความเสถียร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ล้านบาท)			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	บูรณาการ	งบบุคิต	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑.	การจัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแส	ช่องทาง	๔	-	-	-	จำนวนช่องทาง การรับเรื่อง ร้องเรียน	- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต ภาครัฐและส่งเสริม บทบาทการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการ ติดตามตรวจสอบ การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ - ท้องถิ่นมีศูนย์รับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	-	-	-	-	ทต. ความเสถียร